

**บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง**  
**สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี**

\*\*\*\*\*

**ผู้เข้าประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายปรีชา ปราบคนขัว	ประธานสภาฯ	ปรีชา ปราบคนขัว	
๒	นายอลิต หล้าแก้ว	รองประธานสภาฯ	อลิต หล้าแก้ว	
๓	นายสมัย นันทะกุล	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	สมัย นันทะกุล	
๔	นายเฉลิม พลสงคราม	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	เฉลิม พลสงคราม	
๕	นายไกรสร บุตรแก้ว	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	ไกรสร บุตรแก้ว	
๖	นายอรรถสิทธิ์ นาคำ	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	อรรถสิทธิ์ นาคำ	
๗	นายบุญชื่น สุธรรม	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	บุญชื่น สุธรรม	
๘	นายทรงวุฒิ บ่อแตน	ส.อบต. หมู่ที่ ๙	ทรงวุฒิ บ่อแตน	
๙	นายสายลม ศรีสว่าง	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐	สายลม ศรีสว่าง	
๑๐	นายประพันธ์ คำริมา	เลขานุการสภาฯ	ประพันธ์ คำริมา	

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธวัช สุผลทอง	นายกอบต.	ธวัช สุผลทอง	
๒	นายชูศักดิ์ ชัยสุข	รองนายกอบต.	ชูศักดิ์ ชัยสุข	
๓	นายชานน อินหล่ม	รองนายกอบต.	ชานน อินหล่ม	
๔	นายประยงค์ ชันทอง	เลขานุการนายกอบต.	ประยงค์ ชันทอง	
๕	นายอานันท์ ลุนทอง	รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน ปลัดอบต.	อานันท์ ลุนทอง	
๖	นายชัยวัฒน์ กัลยากุล	ผอ.กองช่าง	ชัยวัฒน์ กัลยากุล	
๗	น.ส.รสรินทร์ กุลธิดาพิพัฒน์	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษา ราชการแทนผอ.กองสวัสดิการฯ	รสรินทร์ กุลธิดาพิพัฒน์	
๘	นางวิไลวรรณ ปุณจันทร์	ผอ.กองคลัง	วิไลวรรณ ปุณจันทร์	
๙	น.ส.ชลธิชา ชาวตร	ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชลธิชา ชาวตร	
๑๐	น.ส.อารีรัตน์ ยศพล	ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ	อารีรัตน์ ยศพล	

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายประพันธ์ คำริมา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง เชิญ นายปรีชา ปราบคน  
 ขัว จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นายประพันธ์ คำริมา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง เขียว นายปรีชา ปราบคน  
ชัว นั่งประจำโต๊ะ เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง

นายประพันธ์ คำริมา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง อ่านประกาศอำเภอบ้าน  
ฝื่อ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

นายปรีชา ปราบคนชัว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้กล่าวเปิดการประชุม  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง และดำเนินการตามระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายปรีชา ปราบคนชัว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  
ด้วยปัจจุบันตำบลคำด้วงเรา มีพี่น้องประชาชนติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หลายราย โดยศูนย์กลาง  
การแพร่ระบาดส่วนใหญ่จะมาจากลานยาง จึงขอความร่วมมือท่านสมาชิกทุกท่าน ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้อง  
ประชาชนในหมู่บ้าน ได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในเขตพื้นที่  
รับผิดชอบด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายปรีชา ปราบคนชัว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้ขอมติที่ประชุม รับรอง  
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับรอง

#### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องทูลถาม

- ไม่มี

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม่มี

#### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายปรีชา ปราบคนชัว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้ให้นายธวัช สุลลทอง  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่  
๗ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายธวัช สุผลทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้นำเสนอญัตติ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เรียบร้อยแล้ว โดยนำเสนอเป็นเอกสารตามที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๔๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ

### **ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ**

นายปรีชา ปราบคนชัว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้ให้นายธวัช สุผลทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้เสนอเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

นายธวัช สุผลทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้นำเสนอญัตติ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้รับหนังสือจากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยได้รับโอนเสาสัญญาณสื่อสารซึ่งติดตั้งอยู่เดิมมานานแล้ว ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ที่ป่าไม้ตั้งอยู่โดยยังไม่มีหลักฐานการอนุมัติ

ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งเห็นชอบให้หน่วยงานรัฐใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้หน่วยงานดำเนินการขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ภายใน ๓๕๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ซึ่งบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จึงขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง พิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ เพื่อเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ทางบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จะเข้าปรับปรุงเสาสัญญาณสื่อสาร เพื่อให้คลื่นสัญญาณครอบคลุมทุกพื้นที่สำหรับการให้บริการประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

**มติที่ประชุม** เห็นชอบให้เข้าทำเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า และออกหนังสือรับรองผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบปิดสถานที่กักกัน (Local Quarantine) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง และสงคินพื้นที่ทำการอ่างห้วยตะคลองใหญ่ ให้แก่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานี

นายปรีชา ปราบคนชัว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้ให้นายธวัช สุผลทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้เสนอเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบสงคินพื้นที่ทำการอ่างห้วยตะคลองใหญ่ คินให้แก่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานี

นายธวัช สุผลทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้เสนอเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบสงคินพื้นที่ทำการอ่างห้วยตะคลองใหญ่ คินให้แก่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้มีหนังสือที่ อด ๗๓๙๐๑/๒๓๐ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงชลประทานจังหวัดอุดรธานี เพื่อขอใช้พื้นที่ทำการอ่างห้วยตะคลองใหญ่เป็นการชั่วคราว สำหรับใช้เป็นสถานที่กักกัน (Local Quarantine) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว กว้างขวางในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบาดระลอกใหม่ ในปี ๒๕๖๔ ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยจังหวัดอุดรธานีได้ออกคำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ ๒๙๙๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ แจ้งมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยได้แจ้งให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการตามคำสั่งฯ ฉบับดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าวฯ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดหาสถานที่กักกัน (Local Quarantine) เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร ปริมาณพลและพื้นที่เสี่ยงที่จังหวัดอุดรธานีกำหนด ต้องกักตัว ๑๔ วัน พร้อมดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดทำเป็นสถานที่กักกัน (Local Quarantine) ตามคำสั่งจังหวัด จึงได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ทำการอ่างห้วยตะคลองใหญ่เป็นชั่วคราว จัดทำเป็นสถานที่กักกัน (Local Quarantine) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ซึ่งสถานที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานี

โดยฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือที่ กษ ๐๓๑๔.๐๘/๑๐๙๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ยินดีให้องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ใช้พื้นที่ทำการอ่างห้วยตะคลองใหญ่เป็นชั่วคราว จัดทำเป็นสถานที่กักกัน (Local Quarantine) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้ใช้พื้นที่ทำการอ่างห้วยตะคลองใหญ่เป็นชั่วคราว จัดทำเป็นสถานที่กักกัน (Local Quarantine) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อยมา จนถึงกลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ลดลง ประกอบกับในปัจจุบัน หน่วยงานที่รับผิดชอบในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ก็มีมาตรการผ่อนปรนให้มีการกักตัวที่บ้านได้ จึงทำให้สถานที่ทำการอ่างห้วยตะคลองใหญ่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เป็นสถานที่ในการกักกัน (Local Quarantine) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วงอีกต่อไป

**มติที่ประชุม** เห็นชอบให้ปิดสถานที่กักกัน (Local Quarantine) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง และส่งคืนพื้นที่ทำการอ่างห้วยตะคลองใหญ่ ให้แก่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานี

**ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ**

๘.๑ นัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ครั้งต่อไป สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการจ่ายขาดเงินสะสม การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และข้อราชการสำคัญอื่น ๆ

**ปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น.**

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายประพันธ์ คำริมา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามระเบียบฯ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายทรงวุฒิ บ่อแต่น)

(นายอรรถสิทธิ์ นาคำ)

สมาชิกสภาอบต.คำด้วง

สมาชิกสภาอบต.คำด้วง

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายอานันท์ ลุนทอง)

รองปลัดอบต.คำด้วง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุมสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)



(นายปรีชา ปราบคนชัว)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง